

HỒN TỬ SĨ, GIÓ ù ù THÔI



*Hồn Tử Sĩ, gió ù ù thôi
Mặt chinh phu, trăng đôi đôi soi
Chinh phu, Tử Sĩ mấy người
Nào ai mặc mặt, nào ai gọi hồn?*

Từ thế kỷ thứ 18, Thi Nhân Đoàn Thị Điểm đã viết lên những câu thơ ai oán, nói về thân phận người chinh phu cũng như người chinh phụ. Người chinh phu, thời đó, thường thì ít khi trở lại vì sinh mạng con người như con sâu, cái kiến. Chinh phụ, vì thế, chỉ biết thở than với trăng, sao, trời đất. Trên hết, họ tin rằng những người đi chiến trận, sau khi chết thì sẽ về với vợ con. Do đó, khi có cơ hội thăm lại chiến trường, người chinh phụ có cảm nhận thấy là Hồn Tử Sĩ vẫn còn lẩn quất đâu đó giữa trần gian và cùng cảm nhận được tâm tư của người vợ nhớ thương chồng, thậm chí gọi hồn người đã khuất trở lại, dù chỉ giây phút thôi. Niềm tin tưởng này, cho đến mãi sau này, cũng vẫn còn mãnh liệt, vì thế, mà các thủ tục nghi lễ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ thiếu phần Truy Điệu (gọi hồn) các chiến sĩ anh hùng đã tử trận, hoặc là lễ Mãn Khóa Quân Sự, hoặc là mở đầu cho một chiến dịch Sinh Tử. Các buổi lễ Truy Điệu, Gác Cờ thường tổ chức về đêm tại các hội trường của các trường Chuyên Môn, Trường Sĩ Quan Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, Trường Thiếu Sinh Quân, Trường Hạ sĩ Quan...

hoặc tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Dưới các ánh đuốc lung linh, trong tiếng kèn truy điệu rộn rạn, một người sẽ xướng lên câu kêu gọi như “mong... các... anh... linh... Tử Sĩ... về đây... chúng giám”. Việc đó, có nghĩa là niềm tin vào Anh Linh Tử Sĩ luôn sống mãi trong tâm hồn mọi người Việt Nam.

Riêng với Bức Tượng Tiếc Thương, xây tại cổng vào Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, thì có tính linh thiêng thực tế. Rất nhiều người chứng kiến hình ảnh một người Lính cầm súng đi lại trong đêm hôm, hoặc ngồi thờ dài trước lối vào Nghĩa Trang. Đến 30/4/1975, bọn cộng sản vô lương đã cho giật đổ bức tượng. Nghe nói, mấy tay bộ đội đã tính đặt mìn cho nổ tung, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm ra cách gài mìn, sau đành quyết định dùng dây cáp kéo đổ xuống đất. Lại nghe kể là sau khi tượng Tiếc Thương bị giật đổ, mấy tay bộ đội đó đã chết tức tưởi, kẻ bị xe đụng, kẻ đột nhiên ngã xuống, tắt thở.

Về toàn bộ Nghĩa Trang, nhiều năm sau, nhà cầm quyền đã mấy lần dự định cho xe ủi sập toàn bộ nhưng đều gặp trở ngại, mãi rồi, đành bỏ mặc. Hiện nay, có nhiều người từ nước ngoài về tân trang, tu sửa được một số, còn lại đang chuẩn bị có kế hoạch tu sửa tất cả.

Như thế, sự thiêng liêng của các ngôi mộ Tử Sĩ, các bức tượng Tử Sĩ, cho đến các tấm bia lớn ghi công trạng của Liệt sĩ đều không phải nhỏ. Tại Washington, bức tường đá đen tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh cũng không kém phần linh thiêng, có lần một kẻ điên kia dùng búa đục tường, nhưng bất ngờ, khi lưỡi đục vừa chạm vào tường ông này ngã vật ra và chết ngay tại chỗ.

Trở lại vấn đề xây Tượng Đài Vinh Danh hơn 7,000 chiến sĩ đã hy sinh tại Cổ Thành Quảng Trị đã gặp phải sự chống đối kịch liệt của một số cựu chiến sĩ thoái hóa được hướng dẫn bởi bà Nghị Kimberly Hồ hợp tác cùng Bùi Phát, kẻ đã bỏ cờ vàng, đi vào ăn nhậu với Đại sứ cộng sản. Điều mà thiên hạ ngạc nhiên là không kể đến Kimberly Hồ và Bùi Phát là hai kẻ chưa hề phục vụ Quân Đội, nhưng còn một số cựu lính đã từng đứng xúc động trong các buổi lễ Truy Điệu, hiện nay lại dùng hết sức mình để giật cho sập tượng đài có tính cách truy điệu này. Nhiều kẻ lãng mạ lá cờ đã đẫm máu hàng triệu anh linh Tử Sĩ từ năm 1949 đến nay, họ cho rằng khi những người chiến sĩ vừa né đạn, vừa cố gắng dựng lá cờ lên trên mảnh đất đẫm máu hơn 7,000 Tử Sĩ, trong khi đạn vẫn nổ chung quanh, là “lá cờ quệt đất”, không thể được vinh danh. Vài kẻ ngu xuẩn mạ lị bức hình Lá Cờ được chụp trong giây phút lịch sử đó, và muốn được nhìn thấy hình lá cờ được đạo diễn, dàn dựng sau cuộc chiến, khi không còn tiếng đạn nổ chung quanh, nghĩa là họ muốn điều xảo trá, dối gạt công chúng được thực hiện. Nghĩa là những kẻ chống đối “lá cờ quệt đất” lịch sử kia là những kẻ luôn mang hồn trí trá, gian xảo, lại vừa thiếu trí tuệ, lúc nào cũng chỉ muốn huyênh hoang, khoe mẽ, đồng thời là những kẻ không tôn trọng lịch sử. Trên hết, họ không có niềm tin vào sự anh linh của lá cờ, không tin vào tính cách thiêng liêng của tượng đài Tử Sĩ, chỉ thích trình diễn cho le lối mà thôi. Ngoài ra, khi họ chống đối Tượng đài này với lý do là “Tượng đài gì mà không có tượng, chỉ có một tấm bảng!”, họ cũng chứng tỏ là đầu óc họ đã bị cô đặc, nhão nát, nên không nhìn thấy chung

quanh 2 tượng đài tương tự: Tượng Đài Hoàng Sa và Tượng Đài Ngũ Hồ Tướng Quân, cũng chỉ là những tấm bia lớn, không có “tượng người” như “Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ”! Một lý do ngu xuẩn nhất trong mọi lý do ngu xuẩn là “nếu bây giờ cho lập Tượng Đài tái chiếm Cổ Thành, thì mai một, George Floyd cũng đòi xây tượng ở đây thì sao?”

Những kẻ chống đối này đã không tin vào sự linh thiêng của các tấm Bia Tượng Niệm, các Tượng Đài chỉ ghi các dòng chữ đơn sơ, hoặc tên người Anh Hùng đã khuất, hoặc một chiến công.

Thực tế, một hiện tượng vừa xảy ra trong cuộc họp Thành Phố Westminster, qua Zoom, cho công chúng tham dự, đã chứng tỏ rằng Hồn Thiêng Tử Sĩ đã hiện diện hiển linh. Ngày thứ Tư vừa qua, 29 tháng 10, năm 2021, trong lúc tranh luận về vấn đề bà Kimberly Hồ từng nhờ Phó Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí giúp cho con bà Kimberly được vào làm trong thành phố, thì đột nhiên bà nhô người ra phía trước, (như có người đẩy sau lưng) và buột miệng chửi Nguyễn Mạnh Chí bằng những lời lẽ côn đồ, vô giáo dục: “Mày là thằng hèn! Thằng hèn! Mày là thằng hèn, mày oi!”

Nghe những câu chửi này, toàn thể cộng đồng bàng hoàng. Ngay cả những kẻ theo phe bà Nghị này cũng không tin nổi tai mình! Tại sao lại có thể tiết lộ tư cách thiếu giáo dục như thế? Một người vẫn nói chuyện nhẹ nhàng, lại đột nhiên hung hãn, chửi bới kiểu du côn như vậy? Phải chăng anh linh của các chiến sĩ hy sinh tại Cổ Thành, vì bị bà này cho giật sập tượng, đã đẩy miệng lưỡi bà nói ra câu nói tàn nhẫn?

Một vấn đề liên quan đến việc linh thiêng của các Tử Sĩ: Buổi tối ngay trước hôm họp, một nữ ca sĩ đã đến đứng trước Tượng Đài Ngũ Hồ Tướng, thấp hương và thắp thĩ khấn “Xin các Tướng Quân anh linh phù hộ cho việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.” Đồng thời, bà cũng đứng trước văn phòng Thành Phố, khấn xin “hồn thiêng của các vị Thị Trưởng Westminster từng ngồi trên ghế Thị Trưởng, nay đã khuất, xin phù hộ cho những người ngày mai ngồi trên ghế Hội đồng có thái độ đứng đắn với việc xây Tượng Đài!” (Hình ảnh ghi trong Youtube).

Và, chuyện gì xảy ra đã xảy ra: Bà nghị Kimberly Hồ, người lãnh đạo việc giật sập tượng đã tự lộ chân tướng không tốt đẹp chút nào trước công chúng!

Qua sự việc này, những người có lòng tôn kính các Anh Linh Tử Sĩ nghĩ gì? Những cựu chiến sĩ rầm rập đi theo Bà Hồ như người máy Robot nghĩ gì? Có tin là hồn thiêng các chiến sĩ đồng ngũ đã về nhắc nhở là “hành động của các người là sai lầm” không? Mong bài viết này làm thức tỉnh những kẻ làm đường trở về với Chính Nghĩa Dân Tộc.

Lính già Chu Tất Tiên.



*Nguồn: Internet eMail by **Batkhuat nguyen** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Hai, November 1, 2021
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*